

## BÀI SỐ 10

# HÔN NHÂN

**Tác giả Don Krow**

Chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề hôn nhân trong bài học hôm nay. Nhưng trước hết, tôi muốn đưa ra một vài con số liên quan tới hôn nhân: 75% các gia đình sẽ cần được tư vấn hôn nhân. Một trong hai cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng việc ly dị. 50% các cuộc hôn nhân sẽ có một người vợ hoặc chồng không chung thủy trong vòng năm năm đầu tiên. Kể cả trong Hội Thánh, con số có thể lên tới 30% các mục sư, hay nhân sự sẽ dính líu vào các mối quan hệ không phù hợp. Nhìn vào các con số, tôi thấy rằng chúng ta chưa hiểu rõ các nguyên tắc của Kinh Thánh trong hôn nhân. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề hôn nhân và tìm hiểu những gì Chúa dạy bảo để chúng ta có thể xây dựng hôn nhân của mình vững bền hơn.

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng: hôn nhân là ý tưởng của Chúa, Ngài tạo dựng nên hôn nhân. Sáng Thế Ký 2:18 chép rằng, *Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.”* Và trong Sáng Thế Ký 1:31, *Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng; kìa, thật rất tốt đẹp! Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.* Hãy nhớ rằng đây là sự tạo dựng hoàn hảo của Chúa. Chúa hàng ngày thông công với A-đam. Mỗi buổi chiều mát, Chúa đến nói chuyện và dành thời gian với A-đam. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có một mối quan hệ hoàn hảo với Chúa, chúng ta không cần một ai khác, nhưng điều đó là không phải. Chúa nói trong Sáng Thế Ký 1:31 về mọi việc Ngài đã tạo dựng và *“Kìa, thật rất tốt đẹp!”* Nhưng điều đầu tiên mà Ngài nói là “không tốt” là ở trong Sáng Thế Ký 2:18, *Con người ở một mình thì không tốt.*

Cho nên, hôn nhân là ý tưởng của Chúa để cho người đàn ông có một người giúp đỡ thích hợp. Trong hôn nhân, nếu chúng ta làm theo chỉ dẫn và gieo những gì Chúa đặt để, chúng ta sẽ gặt hạnh phúc thay vì bất hạnh.

Sáng Thế Ký 2:24 là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến hôn nhân, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.* Hôn nhân là việc lìa bỏ tất cả các mối quan hệ khác để tập trung vào một cá nhân, và đó là thiết kế của Chúa. Nó giống như một mối quan hệ ba bên. Tôi không biết bạn có hiểu ý tôi không, nhưng trong mối quan hệ hôn nhân của A-đam và Ê-va, không phải là Chúa có mối quan hệ riêng với A-đam hay mối quan hệ riêng với Ê-va, mà là A-đam và Ê-va trở nên một, và cả hai cùng có mối quan hệ với Chúa. Kinh Thánh dạy trong I Phi-e-rơ 3:7 *Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.* Sáng Thế Ký 5:1-2, chép rằng [1] *Đây là gia phả của A-đam. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời.* [2] *Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là “người” khi Ngài sáng tạo họ.* Chú ý rằng A-đam đặt tên vợ là Ê-va nhưng Chúa đặt tên cả hai là “người.” Vậy nên, trong một cuộc hôn nhân, người chồng và người vợ trở nên một, cùng thừa kế ân điển của Chúa, để phục vụ Chúa và để bước đi trong sự hiệp nhất.

Sáng Thế Ký 2:24 chép rằng, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.* Từ “gắn bó” được dùng với ý nghĩa là liên kết, trở nên một, cùng một mục đích. Nếu như bạn đang có vấn đề trong hôn nhân, hãy để tôi hỏi bạn một vài câu hỏi: Liệu những việc bạn đang làm, cách bạn đối xử với vợ/chồng mình, lời lẽ

## BÀI SỐ 10

---

của bạn, đang khiến bạn trở nên gần gũi hơn hay gây ra sự bất đồng, chia rẽ? Kinh Thánh nói hãy gắn bó với nhau, liệu bạn có đang hướng tới việc xây dựng hôn nhân của mình hay đang tạo sự đổ vỡ? Chúng ta xem xét thêm một số điều sau đây.

Nhiều người nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm xúc: “Anh từng yêu em, nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy yêu em nữa.” Giả sử bạn đến từ một gia đình không đầm ấm. Bạn đứng trước mục sư để làm đám cưới, bạn trao cuộc sống của mình cho người vợ/chồng của mình, và bạn rất muốn mối quan hệ của mình tồn tại đến lúc chết. Nhưng bởi vì quá khứ sống trong gia đình không hạnh phúc, bạn chưa bao giờ biết tình yêu hay trải nghiệm tình yêu và chưa bao giờ thấy cha mẹ của bạn chia sẻ bất kỳ hành động ấm áp nào. Và có thể vợ/chồng của bạn xuất thân từ một gia đình giàu tình cảm trong khi bạn thì lại không biết làm thế nào. Mặc dù bạn muốn yêu thương người bạn đời của mình, nhưng vì bạn hoàn toàn không biết cách cũng như chưa bao giờ được chứng kiến tình yêu thật sự là như thế nào, nhiều khả năng bạn sẽ thất bại. Có thể là trong vòng một vài năm, vợ chồng bạn sẽ phải ngồi trong văn phòng tư vấn hôn nhân và than thở là: “Chúng tôi không ở với nhau được, tôi không còn yêu vợ/chồng mình nữa.” Nhưng tôi có một tin tốt cho bạn: Nếu bạn đang có vấn đề trong hôn nhân, có một cách bạn có thể áp dụng để thay đổi.

Khi bạn đi mua một cái tủ lạnh mới và có trục trặc gì đấy, bạn chỉ cần đọc sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng sẽ chỉ ra cho bạn vấn đề là ở đâu, hay nơi mà nên bạn mang tủ lạnh đi sửa. Cũng như vậy, có một quyển sách hướng dẫn cho hôn nhân của bạn, nó được gọi là Kinh Thánh - Lời Chúa, và trong Tít 2:4, Chúa có dạy rằng tình yêu thương là thứ có thể dạy được, và cũng là thứ có thể học được. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc và bạn không

thực sự biết cách yêu thương vợ/chồng mình, hôn nhân của bạn đang tan vỡ, thì đây là điều bạn cần. I Giăng 5:3 chép rằng, *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề*. Thông qua các điều răn, Chúa Jêsus chỉ cho chúng ta cách yêu thương, cách thể hiện tấm lòng chân thành, sự rộng lượng cũng như cách mang đến điều tốt lành cho bạn đời của mình, tình trạng hôn nhân của bạn sẽ được xoay chuyển.

Đây chỉ là phần giới thiệu về chủ đề hôn nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét kĩ hơn trong bài học sắp tới và tôi chỉ muốn cầu nguyện xin Chúa sẽ ban phước cho bạn ngày hôm nay khi bạn tiếp tục học lời Chúa. Tôi tin rằng Chúa mong muốn bày tỏ cho bạn kiến thức và sự khôn ngoan trong hôn nhân.

## **Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học**

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Ê-phê-sô 5:31 được trích từ Sáng Thế Ký 2:24. Theo bạn, Chúa đang nói đến điều gì?

**Ê-phê-sô 5:31-32** [31] Chính vì lý do này, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. [32] Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh.”

2. Hãy đọc Gia cơ 4:4-5. Hai câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì?

**Gia cơ 4:4-5** [4] *Này những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời.* [5] *Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?”*

3. Hãy đọc I Phi-e-rơ 3:7. Tại sao chúng ta nên sống trong sự hiệp nhất trong hôn nhân?

**I Phi-e-rơ 3:7** *Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.*

4. Hãy đọc Giăng 15:5. Liệu hôn nhân có thể thành công khi Chúa không là chủ cuộc đời bạn?

**Giăng 15:5** *Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta*

*trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.*

5. Hãy đọc Tít 2:4. Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc. Theo Kinh Thánh, tình yêu có thể được ...?

**Tít 2:4** *Để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con.*

6. Hãy đọc I Giăng 5:3. Khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sống trong ...?

**I Giăng 5:3** *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Khi chúng ta có vấn đề trong hôn nhân, có phải là vì một trong hai người không sống trong ...?

**Ma-thi-ơ 7:12** *Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.*

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:4. Tình yêu thương là ...?

- A. Cảm xúc.
- B. Một cảm giác ấm áp.
- C. Sự nhân từ.

**I Cô-rinh-tô 13:4** *Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo.*